



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
13 ธันวาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

ปลดล็อกกระท่อม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, nationtv.

-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามแต่งตั้ง กกก.ศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ มี ปลัด ก.ยุติธรรม เป็นประธาน และมี ผอ.กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ผู้แทนกรมการแพทย์ ผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยฯ ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้แทนกรมสุขภาพจิต ร่วมเป็นคณะกรรมการ ทำหน้าที่ 1.รวบรวมข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมในรูปแบบต่างๆ 2.ศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้ในการควบคุมพืชกระท่อม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพืชกระท่อมให้เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 3.พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อม รวมทั้งผลดีผลเสีย และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน หากยังคงพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ และ 4.ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, thebangkokinsight

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กทม.และปริมณฑลอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 14 จุด อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 13 จุด และมีผลกระทบต่อสุขภาพ 1 จุด คือบริเวณ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ส่วนฝุ่น PM10 เกินมาตรฐานบริเวณ ต.นครปฐม และ ต.มหาชัย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า วันที่ 15 ธ.ค. 2562 อากาศจะอุ่นขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ฝุ่นดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, nationtv, กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของ สธ. หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, สำนักข่าวไทย, nationtv, nationweekend

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ และรมว.สธ. ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาสูงขึ้นในช่วงเดือน ธ.ค.นี้ ได้มอบหมายให้สธ.ให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพ และมอบหมายกรมอนามัยติดตามปริมาณค่า PM 2.5 ทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและผลิตสื่อให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านทางสสจ. รวมถึงให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. แนะนำการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สธ.ได้ประสานสสจ.ทั่วประเทศให้เตรียมการรับมือ ฝ้าระวังสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง แจ้งเตือนประชาชนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนทุกวัน ส่วนสถานบริการทุกแห่ง ให้เตรียมความพร้อมและเปิดคลินิกมลพิษ เพื่อรักษา ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และเตรียมห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาลทุกระดับ ฝ้าระวังผู้ป่วยนอกกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนัง ระบบตา และอื่นๆ รายงานส่วนกลางทุกสัปดาห์ หากค่าฝุ่น PM 2.5 มากกว่า 75 มคก./ลบม. เกิน 3 วัน ให้จังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และจัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่น เพื่อเป็นต้นแบบขององค์กรลดฝุ่นละออง ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางแอปฯ Air4Thai หรือเพจนครรักษาอนามัยใส้ใจอากาศ PM2.5

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รอง ผอ.สำนักงานการแพทย์ กทม. กล่าวว่า ได้เฝ้าระวัง วินิจฉัยและให้การรักษา พร้อมรายงานสถิติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละออง นอกจากนี้ ได้ติดตั้งเครื่องกรองบนชั้นดาดฟ้า รพ. ในสังกัด เพื่อฉีดพ่นละอองน้ำลดภาวะฝุ่นละอองในพื้นที่รพ.ในช่วงที่ค่าฝุ่นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ทั้งนี้ จะประสานความร่วมมือกับกรมการแพทย์ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่สายด่วนสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ BFC : Bangkok Fast & Clear ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ของแต่ละรพ.ในสังกัดด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์, INN

-เสนอข่าว ศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีสุรนารี แถลงข่าว ผลงานวิจัย เครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยประจุไฟฟ้าไอออน สามารถกำจัดฝุ่นได้ 100,000 มคก./ชั่วโมง ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ ชั่วโมงละ 1.50 บาท สามารถช่วยป้องกันการกระจายของฝุ่น ลดความเสี่ยงของผู้ป่วยทางเดินหายใจและการเกิดภูมิแพ้ได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ ThaiPBS, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ Sanook, เว็บไซต์ thaiqoute, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองผู้ป่วยโรคลมชัก เครื่องแรกในประเทศไทย ที่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัย โดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองมีความแม่นยำสูง ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลดระยะเวลาผ่าตัดได้ 4-8 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังช่วยผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางสมองได้อีกหลายโรค เช่น ผ่าตัดวางขั้วไฟฟ้าเพื่อหาจุดกำเนิดของโรคลมชัก ผ่าตัดวางเครื่องมือ DBS ในโรคพาร์กินสัน ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง เป็นต้น</p>	-
<p>กม.ของบุหรี่ป้ายเรียบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ thaiqoute, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ bluechipthai, เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกชื่นชมการดำเนินงานเพื่อต่อต้านยาสูบของไทย ซึ่งเป็นประเทศแรกในเอเชียที่บังคับใช้มาตรการของบุหรี่ป้ายเรียบ เมื่อ 9 ธ.ค. ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศในการลดอัตราการสูบบุหรี่</p>	-
<p>มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ภายใต้มาตรา 5 พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในสถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ</p>	-
<p>อากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดื่มสุราเพื่อคลายความหนาวเย็นเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ เพราะเมื่อสุราเข้าสู่ร่างกายในระยะแรกหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัวทำให้รู้สึกร้อนวูบวาบ ร่างกายจะระบายความร้อนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงเสี่ยงเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมีย หากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะกดประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการง่วง ซึม หลับท่ามกลางอากาศหนาวเย็น เมื่อดอกอากาศเย็นเป็นเวลานานเลือดจะหนืดขึ้น ส่งผลต่อการไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ทำให้ขาดออกซิเจน หัวใจจะทำงานหนักขึ้น อาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้</p> <p>ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี แนะนำประชาชน เตรียมร่างกายและดูแลสุขภาพตัวเองให้พร้อมในช่วงหน้าหนาว ด้วยการสวมเสื้อผ้าหนาๆ สวมถุงมือ ถุงเท้า และสวมหมวก รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ และดื่มเครื่องดื่มอุ่น ๆ</p>	-
<p>งานป้องกันควบคุมโรคกลุ่มเด็กปฐมวัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับอปท. เพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ มีเป้าหมายให้เด็กปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมตามวัย ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นพลเมืองที่สุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</p>	-
<p>โครงการขับเคลื่อนภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก เดินหน้าโครงการ "ขับเคลื่อนภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์" เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สอดคล้องกับนโยบายของรมว.สธ. ที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือและแก้ปัญหาาร่วมกัน และเน้นดื่มไม่ขับ</p>	-
<p>ขโมยเด็กในรพ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ innews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดธสีมา นพ.สจจ.พังงา กล่าวถึงกรณีลักเด็กทารกแรกเกิดจากห้องคลอด รพ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ซึ่งตำรวจสามารถจับกุม น.ส.ศรีวัลลักษณ์ เอกธรรมเสถียร อายุ 27 ปี ได้ที่บ้านพัก ว่า ความเสี่ยงเรื่องการลักเด็กในพื้นที่มีน้อย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เนื่องจากเป็นนโยบายสธ.ที่เน้นย้ำการป้องกัน สำหรับมาตรการป้องกัน คือ ติดตั้งกล่องวงจรปิดในจุดเสี่ยง การพูดคุยกับมารดา หรือญาติในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุ ตรวจสอบและกำชับการเข้าออกของญาติและผู้เข้าเยี่ยม นอกจากนี้ รพ.สามารถเพิ่มความปลอดภัย เช่น การแจกหน้ากากเด็กเพื่อทำอัตลักษ์ณ์ การยึ่นบัตรประชาชนผ่านเข้าออกภายในห้องเยี่ยม ส่วนเหตุจูงใจ ทราบว่าผู้ก่อเหตุต้องการมีลูก ซึ่งหญิงที่คลอดบุตรหรือแท้งบุตรจะมีภาวะซึมเศร้า แพทย์จะแนะนำให้ญาติเฝ้าระวังและติดตามอาการของหญิงกลุ่มนี้เป็นพิเศษ ทั้งนี้ จะประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดเกี่ยวกับเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อไป</p>	
<p>มาตรการป้องกันความรุนแรงใน รพ. สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.นครพนม ประชุมกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีเหตุรุนแรงในห้องฉุกเฉิน เน้น 3 มาตรการ คือ ด้านอาคารสถานที่ให้ติดตั้งกล่องวงจรปิดและมีระบบตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 2.ด้านการรักษาความปลอดภัย ให้มีแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและฝึกซ้อมการควบคุมความรุนแรง และ 3.ใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดีอาญากับผู้ก่อเหตุทุกราย</p>	-
<p>ผู้ป่วยทำร้ายแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว แม่ของผู้ป่วยที่ก่อเหตุใช้กรรไกรแทงคอแพทย์ รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ชี้แจงว่า ลูกสาวป่วยเป็นโรคทางจิตและมีอาการซึมเศร้า อีกทั้งยังมีโรคภูมิแพ้ เมื่อย้ายมาอยู่ที่ อ.ชุมแพ แพทย์ไม่ให้ใช้ยาตัวเดิม และรักษาเฉพาะอาการภูมิแพ้ ขณะที่ผู้ป่วยที่ก่อเหตุ ระบุว่า ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายแพทย์ แต่มารักษาที่รพ.ตั้งแต่ช่วงกลางคืนและไม่มีใครมาดูแล ตอนเช้าเห็นแพทย์มาตรวจผู้ป่วยรายอื่น จึงเดินไปขอให้มาตรวจตนเองแต่ได้รับคำตอบว่าให้คอยก่อน ทำให้รู้สึกที่ไม่ได้รับการดูแลที่ดี ช่วงเดินไปเข้าห้องน้ำเห็นกรรไกรที่รถเข็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จึงแค้หยิบขึ้นมาดู แต่แพทย์เอะอะโวยวายไปเอง ส่วนที่บอกให้มาตายด้วยกันแค่พูดเล่น</p>	-
<p>บุตรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. โพสต์เฟสบุ้กว่าบุตรีไฟฟ้าเป็นภัยเงียบและมีอันตรายเช่นเดียวกับยาสูบ พร้อมแสดงความเห็นห่วงเตือนให้ประชาชนเลิกบุหรี่ยและบุตรีไฟฟ้า ว่า ขอขอบคุณแทนคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทย ที่รมว.สธ.ประกาศจุดยืน และแสดงความเห็นห่วงในประเด็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และยังเคยประกาศว่าจะไม่แก้กฎหมายเพื่อให้เกิดการขายบุตรีไฟฟ้าได้อย่างเสรี ซึ่งมาตรการห้ามบุตรีไฟฟ้าจะทำให้เยาวชนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อการเสพบุตรีไฟฟ้า เนื่องจากเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ 7 ใน 10 คนจะเลิกสูบไม่ได้ตลอดชีวิตเพราะติดนิโคติน และทั้งบุตรีไฟฟ้าและบุหรี่ยมีนิโคตินที่ทำให้เสพติดได้</p>	-
<p>สขภาวะประชากรข้ามชาติ สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอบทความ ประเทศไทยมีประชากรข้ามชาติประมาณ 4-5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถูกกฎหมายและผู้ติดตามอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีประกันสุขภาพ คือ ประกันสังคมหรือประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. มองว่า อนาคตตัวเลขการซื้อบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวกับ สธ. จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาจะต้องมีนายจ้างและเข้าสู่ระบบประกันสังคม ทั้งนี้ จากงานวิจัยพบว่าแรงงานข้ามชาติไม่ยอมอยู่ในระบบประกันสังคมเนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประมาณ 5,000 บาท/ปี จึงต้องมีการศึกษาระบบประกันสุขภาพประชากรข้ามชาติที่ไม่เป็นภาระกับแรงงาน และประเทศไม่มีปัญหาในการดูแล ทั้งนี้ แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพประชากรข้ามชาติระยะสั้น สธ. อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบฯ 80-90 ล้านบาท เพื่อดำเนินการให้วัคซีนกับคนต่างด้าว การป้องกันโรค และการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสอยู่เดิม</p>	-